



# Đảm bảo thực hành tín ngưỡng được an toàn

## Phòng ngừa tổn thương cho người có đức tin vì xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới thực sự hay khả dĩ của họ

Nói chuyện về xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới có thể là một vấn đề phức tạp cho các cộng đồng tín ngưỡng. Nhưng nghiên cứu cho thấy rằng những người thuộc đa dạng tính dục hoặc giới tính chưa xác định, chuyển giới hoặc đa dạng giới tính sẽ bị tổn hại nặng nề nếu không được sự hỗ trợ của cộng đồng tín ngưỡng của họ.

Vào năm 2022, một luật mới đã được đưa ra áp dụng ở Victoria – *Đạo luật Ngăn cấm Thực hành Thay đổi hay Kim hãm (Chuyển đổi) 2021 (Change or Suppression (Conversion) Practices Prohibition Act 2021)* – nghiêm cấm hành động tìm cách thay đổi hay kim hãm xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của một người nào đó. Việc xác nhận người đa dạng tính dục hoặc giới tính chưa xác định, chuyển giới hoặc đa dạng giới tính quan trọng cho sức khỏe và sức khỏe toàn diện của họ.

### Thực hành thay đổi hay kim hãm là gì?

Đôi khi được gọi là 'trị liệu chuyển đổi', thực hành thay đổi hoặc kim hãm là các hoạt động tìm cách thay đổi hay che giấu xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của một ai đó. Các thực hành này có thể bao gồm:

- giáo huấn
- các hoạt động chăm sóc tâm linh
- tư vấn
- các hình thức can thiệp khác thuộc tâm lý hay y khoa.

Những thực hành này được dựa trên xác nhận sai lầm và nguy hại rằng có điều gì đó xấu hay hư hại về người đa dạng tính dục hoặc giới tính chưa xác định, chuyển giới và đa dạng giới tính.

Có bằng chứng nói rằng các thực hành này gây tai hại nghiêm trọng, sang chấn kéo dài, là nguyên nhân của các vấn đề về sức khỏe dài hạn và có thể tăng nguy cơ tự vẫn.

### Những thực hành nào là bất hợp pháp?

Kể từ tháng 2, năm 2022 luật nghiêm cấm những thực hành thay đổi hay kim hãm ở Victoria. Luật định nghĩa thực hành thay đổi hay kim hãm là:

Một thực hành hoặc hành vi áp dụng trực tiếp cho một người nào

Dựa trên cơ sở về xu hướng tính dục hay bản dạng giới của họ

Vì mục đích muốn thay đổi hay kim hãm xu hướng tính dục hay bản dạng giới của họ, dù có hay không có sự đồng ý của họ

Theo luật những thực hành thay đổi hay kìm hãm gây tổn thương hay tổn thương nghiêm trọng có thể là một tội hình sự. Điều này bao gồm:

- những thực hành gây tổn thương thể chất hay có hại cho sức khỏe tâm thần, dù tạm thời hay vĩnh viễn
- những thực hành gây tổn thương nghiêm trọng – là tổn thương gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tổn thương nặng và kéo dài
- đưa một ai đó ra khỏi Victoria cho mục đích thực hành gây tổn thương
- quảng cáo thực hành thay đổi hay kìm hãm

Ngay cả khi một người nào yêu cầu được giúp đỡ để thay đổi hay kìm hãm xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của họ, tiến hành những thực hành này hoặc giới thiệu họ đến một ai đó để làm việc này là bất hợp pháp.

### Các chuyên viên y khoa và tâm lý

Các chuyên viên y tế phải tiếp tục cung cấp điều trị y khoa và tâm lý đúng với các tiêu chuẩn của ngành nghề. Điều này có thể bao gồm giới thiệu một người nào để họ được điều trị hỗ trợ y khoa hay tâm lý cần thiết. Các chuyên viên y tế không tuân thủ đúng điều này có thể vi phạm pháp luật.

*Luật lệ này được thiết kế nhằm đảm bảo tất cả mọi người có thể thực hành tín ngưỡng của họ miễn là họ không tiến hành những thực hành thay đổi hay kìm hãm.*

## Vai trò của Ủy Hội Cơ hội Bình đẳng và Nhân quyền Victoria (Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission) là gì?

Ủy Hội có thể:

- nhận các trình báo thực hành thay đổi hay kìm hãm và tìm giải pháp, bao gồm sự giới thiệu đến một tổ chức khác
- điều tra những thực hành thay đổi hay kìm hãm có vẻ nghiêm trọng, hệ thống hóa hay cố chấp
- cung cấp giáo dục có mục tiêu cho các tổ chức tín ngưỡng, các nhà cung cấp dịch vụ y tế và người có đức tin.

### Cách thức trình báo thực hành thay đổi hay kìm hãm

Nếu quý vị từng trải nghiệm hay chứng kiến những thực hành thay đổi hay kìm hãm, quý vị (hoặc một người đại diện do quý vị đề cử) có thể trình báo điều này cho Ủy Hội Cơ hội Bình đẳng và Nhân quyền Victoria (Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission).

**Điện thoại** 1300 292 153

**Thông dịch** 1300 152 494

**Email** [enquiries@veohrc.vic.gov.au](mailto:enquiries@veohrc.vic.gov.au)

**Trực tuyến** [humanrights.vic.gov.au/get-help/](http://humanrights.vic.gov.au/get-help/)

### Giúp đỡ và hỗ trợ

Rainbow Door cung cấp thông tin, dịch vụ hỗ trợ và giới thiệu chuyên về LGBTIQ.

**Điện thoại** 1800 729 367

**SMS** 0480 017 246

**Email** [support@rainbowdoor.org.au](mailto:support@rainbowdoor.org.au)

### Các nguồn thông tin khác

Giới thiệu về Đạo luật Ngăn cấm Thực hành Thay đổi hay Kìm hãm (Chuyển đổi) (Change or Suppression (Conversion) Practices Prohibition Act) [humanrights.vic.gov.au/change-or-suppression-practices/about-the-csp-act/](http://humanrights.vic.gov.au/change-or-suppression-practices/about-the-csp-act/)

Hội Đồng GLBTIQ Đa Văn Hóa Úc – tổ chức cao nhất cho những cá nhân và nhóm cộng đồng LGBTIQ đa văn hóa và đa tín ngưỡng [agmc.org.au](http://agmc.org.au)